

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ 0037.3/ 1๖654



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

1๖ ตุลาคม 2552

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมงานการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยขบวนการชุมชน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1980 .  
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2552 เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2009 โดยมีกิจกรรมในทุกภาคทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขบวนการจัดการที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงฐานะการคลัง และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437

# ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.4/ว 1980



ที่ส่งตรวจจังหวัดกระบี่
เลขที่ 023877
วันที่ - 8. ต.ค. 2552
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม.10300

6 ตุลาคม 2552

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมงานการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยขบวนการชุมชน

เลขที่ 1117

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

วันที่ 12 ต.ค. 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดกิจกรรม 1 ชุด

เวลา

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2552 เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2009 โดยมีกิจกรรมในทุกภาคทั่วประเทศ รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขบวนการจัดการที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบกำหนดการดังกล่าว และพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงฐานะการคลัง และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกตพันธุ์)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม  
โทร.0-2241-9000 ต่อ 4124 โทรสาร. 0-2241-9000 ต่อ 4102

**สอบถามรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจนโดยตรงกับ  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
ที่หมายเลขโทรศัพท์  
0-2378-8300 ต่อ 8427, 8652  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม**

ภาคอีสาน

วันที่	ภาค	สถานที่	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมงาน (คน)	ประธาน
1 ต.ค. 52	อีสาน	นครราชสีมา (ราชนิถด 3)	เปิดป้ายโครงการชุมชนบ้าน/ละแวกชนบทประเภทนิคมอุตสาหกรรมบ้านปลวกแดงร่วมกับที่ศกความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น รหัส 19 ลงพื้นที่ดูงาน ชุมชนผู้ผลิตอาหารขจัดมลพิษ-ทุ่งสว่างศาลาออกผานอนที่ร้าง บริเวณแถบปิ่นเตยเริ่มเรียนรู้แบบการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัย เวทีเสวนาเรื่อง 1). การทำงานกระบวนเมือง 2). การจัดการที่ดินสาธารณะ 3). การจัดการที่ดินของรัฐ (รหัส 19 ที่สาธารณะ) โดยท้องถิ่น	500	ผวจ.โคราช
2 ต.ค. 52	อีสาน	นครราชสีมา (ไทยสามัคคี รั้งน้ำเจริญ)	เวทีสัมมนา "คนกับป่าจะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างไร" ของ อบค.รอนเขาใหญ่ 19 อบค. ลงเสวนากับผู้นำชุมชนไทยสามัคคี ปลวกป่าชุมชน เสวนารูปธรรมการจัดการที่ดิน โดยชุมชนและท้องถิ่น	500	
8 ต.ค. 52	อีสาน	ขอนแก่น/ร้อยภูมิจ	เวทีอภิปราย "แนวคิดและหลักการปฏิรูปที่ดิน โดยประธาน" แลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ข้อจุด GIS, หลักการปฏิรูปที่ดิน โดยชุมชน, การจัดการที่ดิน ในเมืองและทรัพยากรป่าไม้	500	ผวจ.ร้อยภูมิจ
8 ต.ค. 52	อีสาน	ขอนแก่น (หอประชุมเทศบาลเมืองสกลนคร)	เปิดป้ายโครงการชุมชนบ้านกึ่งพื้นที่ชุมชนคนใจซอชมบ้านปลวกแดง สันไม้ เวทีเสวนา "ขบวนการเมืองกับการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัย"	500	ผวจ.สกลนคร

## ภาคอีสาน (ต่อ)

วันที่	ภาค	สถานที่	กิจกรรม	ผู้ร่วมงาน (คน)	ประเภท
9 ต.ค. 52	อีสาน	นครพนม (วังยาง)	<p>เวทีแลกเปลี่ยน "บทบาทของหน่วยงานราชการท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาค่าที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย"</p> <p>เวทีเสวนาและระดมความคิดเห็น "การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักจะเป็นจริงได้อย่างไร"</p> <p>ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก</p> <p>รมช.เกษตร กล่าวมอบนโยบาย/กิจกรรมพหุภาคี นายศรีสุภพชน "ฮักแพงแม่บ้าน"</p> <p>ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคงอีสาน 44 สหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ พอช. และชาวบ้านชุมชน</p>	500	รมช.เกษตร (นายสุภวัช โทธี ฤ)
9 ต.ค. 52	อีสาน	ขอนแก่น (ชุมแพ)	<p>ชมวิถีทัศน์วิถีชีวิตการ/วิถีโครงการบ้านมั่นคง 9 เมืองชุมชนมอบบ้าน</p> <p>ลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ</p> <p>เวทีเสวนา "ผลจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชาวบ้านองค์กรชุมชนและท้องถิ่น นำไปสู่ การพัฒนาด้านสวัสดิการ กองทุนพัฒนาเมือง นารวม"</p>	500	รมว.พม.

ภาคเหนือ

วันที่	ภาค	สถานที่	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วม งาน (คน)	ประธาน
2 ต.ค. 52	เหนือ	อุตรดิตถ์ พิษณุโลก	พิธีเปิดชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนท กลุ่มนิคมสร้างตนเองถ้ำน่านบ้านศิริทอง ตำบล หาดถ้ำ อ่างทองท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พิธีเปิดสมุดที่คืนทำกินบ้านค่านาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมชุมชนทฤษฎีเอื้อ (ชุมชนที่คืนริมทางรถไฟ)	350 คน 380 คน 230 คน	ร.มว.ท.ม.
4 ต.ค. 52	เหนือ	พิจิตร	พิธีเปิดป่าชุมชน และพิธีมอบเอกสารสิทธิที่ดินชุมชนทฤษฎีเอื้อ มอบเกียรติบัตรมอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยตาม โครงการบ้านมั่นคงภาคเหนือ พิธีมอบบ้านเลขที่ชุมชนบึงสีไฟตอนต่าง	530 200	มท.3
9 ต.ค. 52	เหนือ	ตาก	พิธีเปิดชุมชน พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินรณรงค์ และมอบบ้านชุมชนคากลิ้น มอบเกียรติบัตร ให้แก่นรณรงค์พื้นที่ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตาม โครงการบ้านมั่นคงภาคเหนือ ๔ พื้นที่	600	ร.มช.ค.สัง (นายพฤษภูมิชัย คำราษฎร์คน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่	ภาค	สถานที่	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วม งาน (คน)	ประธาน
2 ต.ค. 52	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาญจนบุรี (ชุมชนท่าอิฐ)	เปิดป้ายชุมชนหนองเปือยบ้านปลูกต้นไม้ เวทีเสวนา "การแก้ไขที่อยู่อาศัยในชุมชนรายักษ์"	1,000	
3 ต.ค. 52	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ราชบุรี (ชุมชนชาวคินบ้านโป่ง)	ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดราชบุรี เปิดป้ายชุมชนวงเสนาออกทะเลบ้านหนองขูดชุมชนกิจกรรมร่วมกันปลูกบ้าน เวทีเสวนา "แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินรือไฟ"	1,000	ร.มว.พม.
6-7 ต.ค. 52	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยนาท (ท.ชัยนาท/ท.คสคส)	ศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการที่ดินร่วมโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลัก - เทศบาลเมืองชัยนาท : เปิดศูนย์ชุมชนวิคป่าชุมชนหนองเปือยบ้าน - เทศบาลเมืองคสคส : การจัดการที่ดินร่วม, คสคส : บ้านคินขกทะเล - ทัพนัน อุทัยธานี : บ้านอีซ่า เวทีเสวนา "การจัดการที่ดินร่วมโดยชุมชนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น" อภิปรายการศึกษาฐานการแสวงหาความร่วมมือท้องถิ่น ว่างยังยุด เคมรพรงษ์ของกองทุนคนเคมคเคค/ชมช้อเสนอเรจรงนโยบช ลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด	500	มท.1/ร.มว.พม.
8 ต.ค. 52	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาญจนบุรี (ชุมชนไผ่ล้อม) ค.บึงอ้อ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี	การจัดการที่ดินทำกินการทำแผนที่มือ		ประธานบอร์ด พอช.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่	ภาค	สถานที่	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมงาน (คน)	ประธาน
7 ต.ค. 52	ปริมณฑล	ปทุมธานี (ศาลากลางรังสิต)	ชมการแสดงนิทรรศการ เวทีเสวนา "การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองรังสิตด้วยกองทุนเมืองรังสิต" ชุมชนเมืองรังสิตร่วมสมทบเงินกองทุนร่วมยืมยอกหน้เงินสมทบกองทุน	1,000	รณช.คั้ง (นายพฤทธิชัย ดำรงรัตน์)
8 ต.ค. 52	กทม.	กทม. (ชค.ศิริรินทร์และ เพื่อน)	เปิดโครงการบ้านมีมดงคกามีงริย และพิธีเปิดชุมชนเสกการณ เกทสถานศิริรินทร์แะเพื่อน 153 กรัเวเริม		ผู้ว่าราชการ กทม.
10 ต.ค. 52	กทม.	บางกะปิ (มหาดไทยนิมิต ใหม่สะพานทอง)	ชมเสกเอกชกไทยบ้าน, การกล่าวแสดงความยินดี	1,000	กฤษณมฤช/ผอ. พชช./ผอ.เขต
11 ต.ค. 52	กทม.	กทม. (เป็อมมหากาฬ)	พิธีทางศาสนาการเสกขี้นชว สำคักรัวางย่อนชุกนิทรศการ เวทีเสวนา "ชุมชนบ้านไม้โบราณ ชุมชนพระนครแห่งสุดท้าย"		รณว. วัฒนโรรวม
15 ต.ค. 52	กทม.	กทม. (ปิงพระราม 9 พัฒนปิง พระราม 9 ปอ3)	การแสดงงอกชุมชนอบอุ่นได้เป็ยรคิคุณชนนิทรศการชกชกชก เวทีเสวนา "การชคักรที่อยู่อาศัยโดยชวณชุมชนแะท้องถิ่น"	1,000	รณว.คั้ง/ผอ ทรัพย์ชีน



## ภาคใต้

วันที่	ภาค	สถานที่	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมงาน (คน)	ประวัติ
8 ต.ค. 52	ใต้	นครศรีธรรมราช (บ้านสาระพัง/ถนนคังคำ)	นิทรรศการเวทีเสวนา "บทเรียนโฉมชุมชนภาคใต้" มอบเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน มอบป้ายที่ทำการธนาคารหมู่บ้านสระพัง	570	เอกสาร รมว: (นางสุวิทย์ธนะ: อุรัง)
9 ต.ค. 52	ใต้	สงขลา (ชุมชน ตอ/พาณิชย์สำโรง)	เวทีเสวนา "การแก้ปัญหาดินเพื่อที่อยู่อาศัย" พิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ดินรถไฟหลวงมีสัญญาเช่าแก่ชุมชน รมว. ทน. มอบนโยบายการดำเนินงานขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ทาสีบ้านปลูกต้นไม้กันแมลงเขตรักษา	570	รมค.สำนักนาย